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โครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน 

ประจำเดือน พฤษภาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นในการมีส่วนร่วม 
  นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ เรื่อง
ต่างๆ ดังนี้ 

1. เรื่องหนังสือสั่งการจากจังหวัดเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติในฤดูฝน สืบเนื่องมาจาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุเมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้วทำให้บ้านเรือนในเขตเทศบาลและอำเภอบ้านไผ่ได้รับ
ความเสียหายเป็นจำนวนมาก จึงขอฝากให้ทางประธานชุมชนได้ประกาศตามเสียงตามสายเวลามีฝนตกหรือ
พายุให้ประชาชนในชุมชนได้เฝ้าระวัง 

 2. เรื่องโครงการบุกรุกริมห้วย โดยตอนนี้อยู่ในช่วงส่งรายชื่อเพ่ือขอรับค่ารื้อถอนซึ่งหากเลยอาทิตย์นี้
ไปแล้วหากยังไม่ได้ส่งรายชื่อก็จะไม่ได้รับค่ารื ้อถอนซึ่งเป็นจำนวนเงิน 140,000 บาท จึงอยากฝากทาง
ประธานชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ของโครงการ โดยเฉพาะมิตรภาพซอย 4 พัฒนา ได้แจ้งชาวบ้านในชุมชนให้เข้า ใจ
ได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ เพื่อให้ทางชาวบ้านได้สมัครใจและพิจารณาเอง โดยยังไม่ได้ย้ายออกในทันทีแต่เมื่อ
ถึงระยะเวลาตามโครงการให้รื้อถอนแล้วนั้นเนื่องจากเป็นพื้นที่ของการรถไฟไม่ใช่พื้นที่สาธารณะหากไม่ส่ง
รายชื่อในวันศุกร์นี้นั้นเมื่อถึงเวลารื้อถอนก็จะไม่ได้รับค่าชดเชยใดๆ ถ้าอยากอยู่ต่อก็ต้องจ่ายค่าเช่าแต่ยังไงก็
ต้องลงชื่อไว้อยู่ดีและจะได้รับค่ารื้อถอนด้วยเช่นกัน โดยผู้ที่ย้ายออกไปจะไปอยู่ที่บ้านมั่นคงของโครงการเพ่ือ
ความอยู่ดีกินดีของประชาชน โดยมีบ้าน 3 ขนาดให้เลือกผ่อนในราคาไม่แพง ซึ่งเมื่อผ่อนเสร็จบ้านและที่ ดิน
นั้นก็จะเป็นกลายเป็นของตัวเองและสามารถนำเข้าธนาคารได้ซึ่งปกติไม่ได้เป็นแบบนี้มีแค่เฉพาะบ้านไผ่ โดยที่
ผ่านมารถไฟยังไม่ได้ใช้ที่ของตนเองจึงปล่อยให้อยู่ได้แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้แล้วนั้นคนที่มาอยู่ก็ต้องออกไป 

 

วันที่  16  พฤษภาคม  2567  เวลา 08.30 น. 
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็น 
ประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชน องค์กรเครือข่าย 
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตามโครงการประชุมประจำเดือน
องค์กรภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ครั้งที่ 8/2567 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 เพื่อเป็น
การประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯ
ให้กับคณะกรรมการชุมชน องค์กรภาคีเครือข่ายได้รับทราบ 
และเป็นเวทีในการรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชน
ในแต่ละพื้นที่รวมทั้งเป็นการชี้แจง  ตอบข้อซักถาม ติดตาม
การดำเนินงานต่างๆตามภารกิจของเทศบาล ณ หอประชุม
ประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
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จำนวนของผู้มีส่วนร่วม 
   มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 120 คน  ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน

เทศบาล ประธานกรรมการชุมชน กรรมการชุมชน ประธานกรรมการพัฒนาสตรี กรรมการพัฒนาสตรี
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

 

ผลจากการมีส่วนร่วม 
   เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ

ของเทศบาลที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จึงขอให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
เทศบาลไปพร้อมกัน 

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน 
จากการประชุม ฯ ครั้งที่ 8/2567 ได้มีข้อหารือ  ดังนี้ 
1. ประชาชนได้สอบถามเรื่องสภาองค์กรชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่

อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่  
1. นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ที ่ประชุมทราบเกี ่ยวกับ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุมชนอาจมีความล่าช้าอยู่จากท่ีปีนี้เทศบาลมีสถานะการเงินที่ค้อนข้างฝืดแต่ถ้า
เรียบร้อยแล้วค่าตอบแทนก็จะถูกโอนเข้าบัญชีโดยตรงทันทีซึ่งคาดว่าไม่เกินวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 

2. นายธนาวุฒิ  พาบุ ประธานชุมชนบ้านไผ่พัฒนา ได้สอบถามกับท่ีประชุมเก่ียวกับการซ่อมแซมบ้าน
ที่ได้รับความเสียหายจากพายุเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากมีลูกบ้านได้ฝากสอบถามมาคือ บ้านเลขที่ 25/3 
นางบุญเพ็ง ศรีคัง ว่าจะได้รับความช่วยเหลือไหม เพราะหลังที่เหลือที่ได้รับความเสียหายได้รับการช่วยเหลือ
หมดแล้ว  

- นายวรพล  ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตีเมืองบ้านไผ่ ได้ตอบคำถามในเรื่องนี้ว่า รายนี้ไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้เนื่องจากที่ดินตรงนี้เป็นที่เช่าจำเป็นจะต้องให้เจ้าของที่รับรองก่อนถึงเข้าไปซ่อมแซมได้และหลัง
รับรองแล้วก็จำเป็นจะต้องนำเข้าประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนก่อนเพราะต้องใช้เงินอุดหนุนชว่ย
ด้วยจากตัวบ้านมีสภาพทรุดโทรมและเมื่อมีเงินช่วยเหลือมาแล้วเจ้าของที่จะต้องเป็นผู้รับและนำไปมอบให้ผู้
เช่าทีหลัง 

3. นายทองสุข  เหง่าศรี ประธานชุมชนแสงทองประชาสรรค์ ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุเนื่องจากมีลูกบ้านมาสอบถามการลงทะเบียนผู้สูงอายุว่า ตนมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่
อยู่แต่หน้าบัญชีธนาคารไม่ได้มีสาขาอยู่ที่บ้านไผ่จะสามารถใช้ลงทะเบียนได้ไหม 

- นายประจวบ  สารกูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน สังกัดกองสวัสดิการสังคม ได้ตอบคำถามในเรื่องนี้
ว่า สามารถใช้ลงได้ปกติเพราะการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะอิงตามภูมิลำเนาที่มีสิทธิ ในส่วนธนาคาร
สามารถใช้ธนาคารสาขาไหนก็ได้ขอแค่เป็นธนาคารที่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ แต่ถ้าให้แนะนำอยากให้เปิด
เป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทยเพราะเวลาโอนจะโอนผ่านธนาคารกรุงไทยทำให้เกิดความรวดเร็วไม่ต้องโอนข้าม
ธนาคาร 

4. นางสาวสมจิตร์  ปัจจัยคา ประธานชุมชนบ้านไผ่เก่า ได้สอบถามเรื่องบ้านที่โดนพายุพังซึ่งได้รับ
วัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมครบแล้วนั้น ทางเทศบาลจะมีช่างเข้าไปช่วยซ่อมแซมหรือไม่ 
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 - นายวรพล  ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตีเมืองบ้านไผ่ ได้ตอบคำถามในเรื่องนี้ว่า สำหรับบ้านหลัง
ไหนที่มีความประสงค์ให้ทางเทศบาลให้เทศบาลช่วยซ่อมแซมให้เนื่องจากไม่สามารถซ่อมแซมเองได้ให้แจ้ง
มายังเทศบาลได้ แต่อาจมีความล่าช้าบ้างในการซ่อมแต่ละหลังเนื่องจากต้องลงโครงสร้างใหม่หมดเลย เช่น 
เสา เป็นต้น 

5. นางพิศมัย  เชิดนอก ประธานชุมชนโนนสวรรค์ ได้แจ้งปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมขังบริเวณอุโมงค์ทาง
ลอดทางรถไฟบริเวณชุมชนโนนสวรรค์และจัดสรรและอยากให้ทางเทศบาลได้ช่วยเข้าไปแก้ปัญหาดังกล่าว 

- นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ทราบในเรื่องนี้ว่าปัญหานี ้ว่า
อุโมงค์ทางลอดทางรถไฟคุ้มจัดสรร-โนนสวรรค์ ซึ่งทางการรถไฟมีการออกแบบที่คลาดเคลื่อนทำให้ช่องลอด
อุโมงค์อยู่ที่ต่ำและไม่มีที่ระบายน้ำ ซึ่งจะมอบให้ทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปสูบน้ำออกให้ 

6. นายสุนิตย์  จินดา ประธานชุมชนปอบิด ได้แจ้งปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชนซึ่งมีเยอะและได้
เห็นแล้วว่ามีการซื้อขายกันที่ไหนในชุมชนแต่ไม่มีใครกล้าไปจับเพราะกลัวจะถูกเอาเรื่องภายหลังจึงอยาก
สอบถามว่ามีช่องไหนสามารถทางแก้ไขปัญหานี้ได้บ้าง 

- นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขในเรื่องนี้ว่าให้
โทรแจ้งมายังทางเทศบาลได้เลยและทางเทศบาลจะส่งต่อไปงานป้องกันฯ ฝ่ายปกครองและที่เกี่ยวข้องให้
ทราบ โดยให้แจ้งชื่อ-สกุลพร้อมบ้านเลขที่ของผู้เสพหรือผู้ขายมาด้วย 

- นายวรพล  ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้เพ่ิมเติมว่าหลังจากที่ได้มี
การคุยกับนายอำเภอแล้ว ตอนนี้บ้านหลังไหนที่ตองการให้คนเข้าไปบำบัดยาเสพติดให้ติดต่อฝ่ายปกครองของ
อำเภอได้เลยเพ่ือส่งเข้าศูนย์บำบัดแต่เรื่องอาหารการกินทางบ้านต้องเป็นคนส่งให้เอง 

7. นายสุเวช  รอบรู้ ประธานชุมชนบ้านข่าพัฒนา ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าอยากให้การประชุมหลังจาก
นี้ให้ประธานชุมชนและประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีได้ประชุมพร้อมกันให้เสร็จในเวลาเดียวกันเลยเพราะ
เวลาประชุมของแต่ละชุมชนทั้ง 2 ก็จะได้มาคุยปรึกษาหารือร่วมกันอยู่ดี 

- นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้รับเรื่องที่เสนอไว้และจะนำไปเสนอต่อ
เพ่ือสอบถามความเห็นกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีที่จะประชุมช่วงบ่ายวันนี้ว่าเห็นด้วยหรือไม่  

8. นายอนุชา  พุทธศรี ประธานชุมชนแก้วทรานี ได้สอบถามทางปลัดเทศบาลว่าเรื่องที่บอกว่าการ
ประชุมของคณะกรรมการชุมชนที่ต้องมีการประชุมจริงนั้น จะรู้ได้อย่างไรว่าชุมชนชนไหนประชุมจริงหรือไม่
จริง 

- นายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ตอบคำถามเรื่องนี้ว่าเป็นเพียงการเตือน
และยกตัวอย่างประกอบเท่านั้นเพราะถ้าไม่ประชุมจริงก็จะมีบทลงโทษทางกฎหมายตามมากับทางชุมชนที่ทำ
ผิด ส่วนสำหรับชุมชนไหนที่ประชุมจริงอยู่แล้วก็ไม่ต้องมีความกังวลในเรื่องนี้  

9. นายบัญชา  เศรษฐภักดี ประธานชุมชนเจนจบทิศ ได้แจ้งปัญหาเกี่ยวกับชมรมผุ้สูงอายุเนื่องจาก
ทางสมาชิกได้แจ้งมาว่าบางชุมชนไม่มีผู้ไปเก็บเงินค่าฌาปนกิจศพ ซึ่งไม่รู้ว่าปัญหาเกิดจากตรงไหนจึงอยากให้
ทางเทศบาลได้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพราะมีคนเสนอไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข 

- นายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ตอบคำถามเรื่องนี้ว่าเรื่องชมรมนี้เป็นการ
บริหารจัดการกันเองของชุมชน เทศบาลไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในส่วนนี้ สำหรับเรื่องฌาปนกิจศพนั้นมีการจัดการ 
2 แบบ คือ แบบทางการและไม่เป็นทางการ แบบทางการคือ สมาคม ซึ่งต้องมีการจัดตั้งตาม พ.ร.บ. ซึ่งต้องมี
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การเชิญนายทะเบียนท้องที่หรือนายกเทศมนตรีไปร่วมประชุมทุกปี กรณีเจ้าหน้าที่เกิดการทุจริตหรือทำผิด
วัตถุประสงค์นายทะเบียนท้องที่สามารถเข้าแจ้งความได้ เป็นต้น ส่วนชมรมนั้นเป็นแบบไม่เป็นทางการซึ่งเกิด
มาจากการตกลงร่วมกันซึ่งจะมีปัญหาคือคณะกรรมการไม่มีการประชุมซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายอย่าง ทำให้มี
ความสุ่มเสี่ยงมากกว่า และชมรมผู้สูงอายุนี้ก็ไม่มีประวัติว่าได้รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลด้วย 

- นายธนดล  กิตติวิจารณ์ ประธานขุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ได้แสดงชี้แจงเพ่ิมเติมในเรื่องว่าเนื่องจากที่ตั้ง 
ของชมรมนั้นอยู่ในเทศบาลทำให้หลายชุมชนเข้าใจผิดว่าเป็นของเทศบาล สมาชิกชมรมในปัจจุบันเองก็เข้าใจ
ผิดว่าเป็นของเทศบาลเช่นกัน และยังรู้มาว่ามีคนเก็บเงินที่ได้นำเงินไปใช่เองไม่ส่งเข้าชมรมด้วยแต่ปัญหานี้ก็
เป็นเรื่องของชมรมเองว่าจะบริหารจัดการอย่างไร 

- นายวรพล  ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตีเมืองบ้านไผ่ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าเทศบาลเป็นเพียง
ผู้สนับสนุนการงบประมาณของชมรมที่ได้มีการรวมตัวครบเวลาที่กำหนดและเรียกให้ชมรมมาประชุมหรือหา
สถานที่ให้ชมรมได้มีการพูดคุยกันเองเท่านั้น สำหรับกฎกติกาหรือการบริหารจัดการในชมรมต่างๆนั้นเทศบาล
ไม่สามารถเข้าไปยุ่งได ้

- นายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้กล่าวสรุปในเรื่องนี้ว่า ขอให้ทางสมาชิก
ชมรมทำหนังสือแจ้งมาทางเทศบาลและกองสวัสดิการมีหน้าที่แจ้งไป  พมจ. โดยในเบื้องต้นวันนี้จะประสาน
กับ พมจ. ก่อนเพื ่อขอระเบียบที่ถูกต้องและศึกษาก่อน หลังจากสมาชิกชมรมส่งคำร้องมาแล้วทางกอง
สวัสดิการก็จะได้แจ้งให้ทาง พมจ. มาดำเนินการเนื่องจากกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับชมรมนี้ไม่ได้อยู่ในข้อ
กฎหมายของทางเทศบาลที่จะดำเนินการได้แต่ทางเทศบาลจะช่วยประสานทาง พมจ. มาดำเนินการให้ 
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สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

วันพฤหัสบดีที ่ 16  พฤษภาคม   2567  เวลา 08.30 น. 
ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

********************************************************************************** 

1. ข้อสั่งการ ข้อราชการ นโยบาย จังหวัดขอนแก่น/ แจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะผู้บริหาร 
                นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้าน

ไผ่ ได้ชี้แจง ข้อสั่งการ ข้อราชการ นโยบายของจังหวัดขอนแก่นในที่ประชุม ให้หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน
เทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 39 ชุมชน และแขกผู้มีเกียรติ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทุกท่าน 
ไดท้ราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. เรื่องหนังสือสั่งการจากจังหวัดเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติในฤดูฝน สืบเนื่องมาจาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุเมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้วทำให้บ้านเรือนในเขตเทศบาลและอำเภอบ้านไผ่ได้รับ
ความเสียหายเป็นจำนวนมาก จึงขอฝากให้ทางประธานชุมชนได้ประกาศตามเสียงตามสายเวลามีฝนตกหรือ
พายุให้ประชาชนในชุมชนได้เฝ้าระวัง 
 2. เรื่องโครงการบุกรุกริมห้วย โดยตอนนี้อยู่ในช่วงส่งรายชื่อเพ่ือขอรับค่ารื้อถอนซึ่งหากเลยอาทิตย์นี้
ไปแล้วหากยังไม่ได้ส่งรายชื่อก็จะไม่ได้รับค่ารื้อถอนซึ่งเป็นจำนวนเงิน 140,000 บาท จึงอยากฝากทาง
ประธานชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ของโครงการ โดยเฉพาะมิตรภาพซอย 4 พัฒนา ได้แจ้งชาวบ้านในชุมชนให้เข้าใจ
ได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ เพื่อให้ทางชาวบ้านได้สมัครใจและพิจารณาเอง โดยยังไม่ได้ย้ายออกในทันทีแต่เมื่อ
ถึงระยะเวลาตามโครงการให้รื้อถอนแล้วนั้นเนื่องจากเป็นพื้นที่ของการรถไฟไม่ใช่พื้นที่สาธารณะหากไม่ส่ง
รายชื่อในวันศุกร์นี้นั้นเมื่อถึงเวลารื้อถอนก็จะไม่ได้รับค่าชดเชยใดๆ ถ้าอยากอยู่ต่อก็ต้องจ่ายค่าเช่าแต่ยังไงก็
ต้องลงชื่อไว้อยู่ดีและจะได้รับค่ารื้อถอนด้วยเช่นกัน โดยผู้ที่ย้ายออกไปจะไปอยู่ที่บ้านมั่นคงของโครงการเพ่ือ
ความอยู่ดีกินดีของประชาชน โดยมีบ้าน 3 ขนาดให้เลือกผ่อนในราคาไม่แพง ซึ่งเมื่อผ่อนเสร็จบ้านและที่ดิน
นั้นก็จะเป็นกลายเป็นของตัวเองและสามารถนำเข้าธนาคารได้ซึ่งปกติไม่ได้เป็นแบบนี้มีแค่เฉพาะบ้านไผ่ โดยที่
ผ่านมารถไฟยังไม่ได้ใช้ที่ของตนเองจึงปล่อยให้อยู่ได้แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้แล้วนั้นคนที่มาอยู่ก็ต้องออกไป 

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 
   นายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้อสั่งการ 

ข้อราชการ นโยบายจังหวัดขอนแก่น และแจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของหัวหน้าส่วนการงาน ดังนี้ 
1. เรื่องการประชุมของคณะกรรมการชุมชน ขอเน้นย้ำให้มีการส่งรายงานการประชุมในทุกเดือนและ

ในเดือนหนึ่งอย่างน้อยขอให้มีการจัดประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง และมีการประชุมกันจริงพร้อมจดบันทึกไว้ 
เพ่ือให้มีหลักฐานในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน อย่าทำรายงานมาส่งโดยที่ไม่ได้มีการประชุมจริงมาเด็ดขาดเพราะ
มีความผิดางอาญา 

2. เรื่องการจัดทำแผนชุมชน สำหรับชุมชนที่ได้จัดทำแผนชุมชนไปแล้วนั้น สามารถเสนอเรื่องใหม่
หรือแก้ไขเพ่ิมเติมเรื่องท่ีได้เสนอมาก่อนหน้ามาได้ตลอดเวลาจนกว่าจะถึงกำหนดวันส่งเล่มแผนชุมชน 
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3. เรื่องวาตะภัย จาก 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างหลายจุดพร้อมกัน    
ทำให้ทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถลงไปช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีได้เนื่องจากมีจำนวนเจ้าหน้าไม่
เพียงพอต่อเหตุที่เกิดขึ้นพร้อมกันหลายจุด จึงขอฝากทางชุมชนหากสิ่งไหนพอช่วยเหลือตัวเองได้ก่อนก็ขอให้
ทำก่อนได้เลย เช่น ถ่ายรูปความเสียหายไว้ เป็นต้น และขอขอบคุณทางสมาชิกฯ ประธานและกรรมการชุมชน 
ที่ได้ลงไปช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อนและคอยเป็นหูเป็นตาในการแจ้งเหตุมายังเทศบาลอย่างรวดเร็วทำให้
เจ้าหน้าที่สามารถลงไปสำรวจพื้นที่เกิดเหตุได้ถูกต้อง โดยในอีกไม่กี ่วันจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการ
ช่วยเหลือเพื่อดูความถูกต้องของระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่าง
เต็มที ่

4. เรื่องพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากได้ที่ลื่อนมาหลายครั้งตอนนี้ก็
ได้วันที่แน่นอนแล้วและไม่น่าจะมีการเลื่อนอีกแล้วเนื่องจากวันสุดท้ายที่ทางจังหวัดและกรมให้รายงานคือไม่
เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยกำหนดจัดพิธีในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 สำหรับกำหนดการ การ
ซักซ้อม กระบวนการของพิธี ทางสำนักปลัดฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบและแจ้งให้ทราบอีกที 

5. สืบเนื ่องจากการประชุมของจังหวัด ณ เทศบาลตำบลโนนศิลา ได้ม ีประเ ด็นหนึ ่งที ่ทาง
นายกเทศมนตรีได้ให้มอบหมายให้ไปร่วมประชุมแทน โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ฝากเรื่องเกี่ยวกับ
ปัญหายาเสพติดที่ทำให้เกิดปัญหาทางสังคมมากมาย ทางรัฐบาลจึงกำลังจะได้มีการปรับแก้นโยบายจากเดิมที่
ถือครอง 5 เม็ดถึงมีโทษ เป็น 1 เม็ดก็ถือว่ามีโทษรวมถึงกัญชาด้วย ในส่วนของปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่
อยากให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดรวมถึงเรื่องอบายมุขต่างๆด้วยเพื่อให้ชุมชน
น่าอยู ่

6. สืบเนื่องจากทางนายกเทศมนตรีได้มีการส่งไปอบรมหลักสูตรบูรณาการการพัฒนากรุงเทพฯอย่าง
ยั่งยืนเมื่อ 1 เดือนที่ผ่านมาจึงได้มีโอกาสไปรู้จักผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง ซึ่งรับผิดชอบโครงการหนึ่งที่ดู
น่าสนใจจึงได้มีการขอกระบวนการดำเนินงานมาคือ โครงการ  BBK Food Bank หรือ ธนาคารอาหาร
กรุงเทพมหานครฯ โดยเนื่องจากในเขตพื้นที ่ห้วยขวางมีจำนวนวัดเยอะพอสมควรคนที่ไปทำบุญก็เยอะ
โดยเฉพาะวันพระทำให้มีของใส่บาตรเหลือเยอะเป็นจำนวนมาก เช่น นม มาม่า ข้าว เป็นต้น ทำให้เกิดการเน่า
เสีย ประกอบกับมีเขตไชน่าทาวน์ 2 ตั้งอยู่ติดกับเขตห้วยขวางที่ทำกิจการส่วนใหญ่เกี่ยกับการทำอาหารจึงได้มี
การเข้าไปพูดคุยเจรจากับทางร้านค้าช่วยบริจาคอาหารที่ทำแล้วแต่คาดว่าจะขายไม่หมดให้กับทางเขต และ
รวมถึงอาหารต่างๆจากทางห้างสรรพสินค้าที่ใกล้หมดอายุโดยถ้าหากคิดว่าจะขายไม่ได้แน่นอนก่อนวัน
หมดอายุ 2-3 ว ัน ทางเขตก็จะขอรับบร ิจาคมาโดยทางเขตจะเป็นผ ู ้ ไปร ับเองหรือทางวัด ร ้านค้า 
ห้างสรรพสินค้า จะเป็นผู้ส่งมาให้ทางเขตก็ได้ และทางเขตก็จะได้มีการตั้งโรงกลางขึ้นซึ่งทางเขตก็เหมือน
เทศบาลที่จะมีรายชื่อกลุ่มเปราะบางอยู่ก็จะนำอาหารเหล่านั้นไปแจกให้ดีกว่าปล่อยให้เสียไป  

จากที่กล่าวไปจึงได้คิดอยากนำโครงการนี้มาปรับใช้กับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เนื่องจากทางวัดในเขต
เทศบาลก็มีอาหารจากการใส่บาตรเยอะเกินไปเหมือนกัน ประกอบกับได้มีการไปคุยกับทางร้านบ้านขนมร้าน
คุณภัทราเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางร้านก็ยินดีเพราะโรงงานจะมีการทำขนมใหม่และเปลี่ยนใหม่ทุกวันสำหรับขนมที่
ใกล้หมดอายุก็จะนำไปทำลายก็แทนที่จะทำลายก็ให้เทศบาลนำไปบริจาคกลุ่มเปราะบางแทน โดยก็ได้
มอบหมายให้ทางกองสวัสดิการไปคิดกระบวนการหรืออาจได้มีการเดินทางไปดูงานจริงที่เขตห้วยขวางด้วย 
โดยเบื้องต้นทางชุมชนก็ได้ช่วยสำรวจกลุ่มเปราะบางในชุมชนไว้ในเบื้องต้นก่อน 
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7. เรื่องผู้สูงอายุ อำเภอบ้านไผ่มีประชากรประมาณ 27,000 คน โดยมีผู้สูงอายุประมาณ 7,000 
คน ถือว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว เพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญ และจากที่
ปัจจุบันอัตราการเกิดน้อยกว่าอัตราการเสียชีวิตประกอบกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ดีขึ้นทำให้ปริมาณ
ผู้สูงอายุมีมากยิ ่งขึ ้นซึ ่งอาจเป็นปัญหาในอนาคตได้ จึงได้มีการได้ไปเข้าร่ว มกลุ ่มดูแลผู ้สูงอายุที ่ทาง
นายกเทศมนตรีได้ส่งไป โดยมีโครงการหนึ่งที่น่าสนใจคือ โครงการบ้านสุทธาวาส ที่จังหวัดนครปฐม บริหาร
โดยบริษัทเอกชน ไม่มีค่าใช่จ่ายในการเข้า ซึ่งบ้านนี้รับได้ 72 คน ปัจจุบันมีผู้สูงอายุเข้ามาอยู่แล้ว 60 คน ซึ่ง
กระบวนการคัดเลือกนั้นค่อนค้างละเอียดพอสมควร จึงมาประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบและหากใครสนใจก็
ลองเสนอชื่อไปได้ โดยในอนาคตทางเทศบาลโดยนายกเทศมนตรีก็จะได้มีโครงการใหม่เกี ่ยวกับบ้านพัก
ผู้สูงอายุโดยจะได้เดินทางไปดูงานที่เทศบาลนครก่อนซึ่งจะมีการให้ผู้สูงอายุมาช่วยสอนลูกหลานด้วย  

8. เรื ่องการรับสมัคร ส.ว. สำหรับประธานชุมชนหรือกรรมการชุมที ่สนใจลงสามารถศึกษา
รายละเอียดหลักเกณฑ์ต่างๆ ผ่านทาง LINE กลุ่มของประธานชุมชนที่จะส่งให้ในภายหลังได้ โดยมีค่าสมัคร 
2,500 บาท และต้องลาออกจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน 

9. ฝากถึงประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนทุกท่าน เพื่อให้ชุมชนพัฒนาหรือก้าวหน้าอย่าง
ยั่งยืนลำพังเพียงเทศบาลไม่สามารถขับเคลื่อนได้เองต้องอาศัยกำลังจากทางชุมชนช่วยในการขับเคลื่อนด้วย
เพื่อให้การขับเคลื่อนพัฒนาไปนทิศทางที่ดีและถูกต้อง ปัญหาต่างๆ มีทุกชุมชนอยู่แล้วปัญหาไหนพอแก้ไข
กันเองได้ก็ช่วยกันแก้ปัญหากันเองก่อนเพราะบางทีเทศบาลอาจมีกำลังคนหรือวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพออย่าง
เหตุวาตะภัยที่ผ่านมาและขอบคุณประธานและกรรมการชุมชนทุกคนที่ได้เข้าไปช่วยเหลือในเหตุดังกล่าวด้วย 

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 

 2. แจ้งการยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์  
นายประจวบ  สารกูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน สังกัดกองสวัสดิการสังคม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เกี ่ยวกับการยืนยันสิทธิของผู ้ส ูงอายุ คนพิการ และผู ้ป่วยโรคเอดส์ ซึ ่งกองสวัสดิการ สังคมได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ทุกเดือนในเรื่องนี้ โดยผู้สูงอายุผู้ที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือยืนยัน
สิทธิมาก่อนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งเกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2506 – 1 กันยายน 2507 ให้
มายืนยันสิทธิเพื่อขอรับบี้ยยังชีพ โดยนำหลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหน้า
บัญชีธนาคาร มายื่นที่กองสวัสดิการสังคม 

สำหรับผู้ที่ย้ายไปหรือมาจากภูมิลำเนาอื่นหรือ อปท. อื่นต้องไปยืนยันสิทธิใหม่ที่ อปท. ที่ย้ายไปหรือ
ย้ายเข้ามาเพ่ือที่ระบบของ อปท. เดิมจะได้ตัดชื่อออกและไปมีสิทธิที่ อปท. ใหม่เพ่ือให้ได้รับเงินอย่างต่อเนื่อง 

โดยอัตราของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะเป็นแบบขั้นบันไดคือ ช่วงอายุ 60 ปี ได้ 600 บาท, 70 ปี ได้      
700 บาท, 80 ปี ได้ 800 บาท และ 90 ปี ได้ 1,000 บาท โดยเมื่ออายุครบตามที่กำหนดในเดือนหน้าหลัง
วันเกิด 1 เดือน เงินก็จะถูกปรับขึ้นให้เองโดยไม่ต้องมายืนยันตัวตน 

โดยสำหรับผู้ที่อายุเกิน 60 ปีแล้วแต่ยังไม่ได้มายืนยันสิทธิก็สามารถมายืนยันสิทธิได้เลยโดยจะได้รับ
เบี้ยในเดือนถัดไปหลังจากท่ีมาลงทะเบียนซึ่งต่างจากเม่ือก่อนที่ต้องรอปีงบประมาณถัดไป 

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 



หน้า 8 จาก 15 
 

3. โครงการจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วม  ประจำปี 2567  
นายประจวบ  สารกูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน สังกัดกองสวัสดิการสังคม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งทางเทศบาลได้ลงไปทำแผนที่ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลตั้งแต่
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 โดยเทศบาลได้แบ่งออกเป็น 4 ชุด ซึ่งแต่ละชุดประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ 9 -10 
คน จากกองฝ่ายต่างๆ ของเทศบาล ส่วนตารางการลงทำแผนชุมชนก็ได้มีการแจกให้ทางประธานชุมชนแล้ว 
โดยวันหนึ่งก็จะลงไปทั้งหมด 4 ชุมชน ตามชุดเจ้าหน้าที่ที่จัดไว้ซึ่งล่าสุดได้ลงไปทั้งหมด 20 ชุมชนแล้ว โดย
สำหรับชุมชนที่ขอเลื่อนเนื่องจากติดภารกิจไปศึกษาดูงานกับ อบจ. ประกอบด้วยชุมชน อุตรนคร, สมหวัง
สังวาล 1 และขนมจีน 2000 จะเลื่อนไปอยู่วันที่ 24 พฤษภาคม 2567  

สำหรับชุมชนที่ทำแผนไปแล้วนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเอาเฉพาะเรื่องที่เสนอกันในวันที่เทศบาลลงไป
ประชุมจัดทำแผนเท่านั้น หากมีเรื ่องเสนอเพิ่มเติมสามารถเพิ่มเข้าไปในเล่มแผนของชุมชนได้เลยเพราะ
เทศบาลจะหยิบเรื ่องจากเล่มแผนของชุมชนไปเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปโดยสามารถเพิ่มปัญหาความ
ต้องการได้ตลอดจนถึงวันที่ให้ส่งเล่มแผนของชุมชนในสิ้นเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายน 2567 นี้ 
ส่วนแนวทางแก้ไขทางเทศบาลจะเป็นผู้หาทางแก้ไขให้ ในเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณให้เสนอมาได้เลยเพ่ือนำเข้า
แผนงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำหรับปัญหาเล็กๆน้อยๆ เช่น ถังขยะไม่พอ เสียงตามสายไม่ดังหรือเสียหาย 
โครงสร้างพื้นฐานอย่างไฟดับ 2-3 หลอด ฝาท่อชำรุด 2-3 ฝา เป็นต้น สามารถเขียนคำร้องแล้วส่งมาได้เลยไม่
ต้องรอเข้าแผนงบประมาณเพราะเป็นเหตุเร่งด่วน สำหรับเรื่องที่ต้องนำเขาแผนงบประมาณเช่น การขยายเขต
เสียงตามสาย การขยายเขตไฟฟ้า วางท่อระบายน้ำใหม่ ปรับปรุงผิวจราจร เป็นต้น 

  

ที่ประชุม... รับทราบ 
 

4. โครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ 
นายวรพล  ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงการ

บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ โดยได้ขอฝากทางประธานชุมชนและกรรมการชุมชนทุกชุมชนได้ช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้ทางชุมชนได้รับทราบทั่วกัน โดยสามารถนำไปยื ่นรักษาได้ทุกโรงพยาบาลของรัฐ แต่
โรงพยาบาลแบบกึ่งรัฐไม่สามารถนำยื่นไปรักษาได้ เช่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นต้น  

โดยก่อนจะนำบัตรประชาชนไปใช้ยื่นรักษาได้นั้นต้องนำบัตรไปลงทะเบียนก่อน ซึ่งสามารถนำไป
ลงทะเบียนได้ที่ศูนย์ PCU ทั้ง 4 ศูนย์ ใกล้บ้านได้เลย โดยตอนนี้ทางเทศบาล อำเภอ และโรงพยาบาล ได้คุย
กันว่าจะมีการจัดเจ้าหน้าที่บางส่วนลงชุมชนด้วย ในส่วนวันเวลาจะมีการแจ้งไปอีกทีแต่ยังไม่แน่นอน จึงขอให้
ช่วยประชาสัมพันธ์เฉพาะเรื่องการไปลงทะเบียนที่ PCU ก่อน 

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 

5. เรื่อง การฉีดวัคซีไข้หวัดใหญ่ 
นายวรพล  ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งกับที่ประชุมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน

ไข้หวัดใหญ่ สืบเนื่องจากเข้าฤดูฝนแล้วทางโรงพยาบาลบ้านไผ่จึงมีการจัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับกลุ่ม
ผู้สูงอายุและกลุ่ม 608 ฟรี โดยให้ไปฉีดท่ีโรงพยาบาลบ้านไผ่ (ท่ีเก่า) ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ 

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
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6. เรื่อง การซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย 
นายวรพล  ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี ่ยวกับการ

ซ่อมแซมบ้านเรือน โดยเมื่อวานได้มีเจ้าหน้าที่และทหารเข้าไปลงซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายจากพายุแล้วนั้น 
แม้ว่าจะซ่อมได้ไปพอสมควรแล้วแต่ด้วยระยะเวลาที ่จำกัดและมีจำนวนบ้านเรือนได้รับความเสียหาย
ค่อนข้างมากจึงยังซ่อมแซมได้ไม่หมด ทางเทศบาลจึงได้มีการมอบวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมให้กับ
ครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายไว้เพ่ือให้เลือกว่าจะนำไปซ่อมแซมเองหรือรอเจ้าหน้าที่ของเทศบาลมาช่วยซ่อม 
แต่ก็จะมีบางครัวเรือนที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ด้วยซึ่งกำลังนำเข้าประชุมกับคณะกรรมการว่าจะให้เป็ น
ค่าชดเชยได้หรือไม ่
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7. เรื่อง โครงการปรับภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการปรับ

ภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยหลังจากที่ได้ประสานงานกับกรมโยธาผังเมืองแล้วนั้นงบประมาณจาก
เดิม 133 ล้าน ได้รับการปรับเพิ่มขึ้นเป็น 193 ล้าน โดยแบบจะทำเสร็จในเดือนสิงหาคม 2567 และจะได้มี
การนำเข้าแผนงบประมาณ 2568 ต่อไป ซึ่งโครงการนี้อาจจะได้ทำประมาณปี 2568 2569 หรือ 2570 
เพราะต้องเรียงไล่เรียงลำดับตามเทศบาลที่ได้งบส่วนนี้ไปก่อนเหมือนกัน 

โดยจะมีการปรับปรุงคร่าวๆ ดังนี้ ฟุตบาททางเท้าในเขตเทศบาลทั้งหมดเป็นรูปแบบใหม่จะมีทางเดิน
สำหรับผู้พิการทางสายตา, ถนนสายเจนจบทิศจะมีการออกแบบติดตั้งป้ายซอยต่างๆตลอดสาย, ตรงถนนเส้น
ห้วยทรายทะลุออกมาทางศาลเจ้าและทะลุออกมาข้างวัดจันทร์ประสิทธิ์จะทำเป็นบอคคอนเวิดและมีทางเรียบ
ข้างๆตลอดแนวคลองของศาลเจ้าที่จะทะลุออกมา, ปรับปรุงวงเวียนน้ำพุและออกแบบหอนาฬิกาใหม่, ถนนคน
เดินตั๊วเนาะเมืองไผ่ตอนนี้ขึ้นชื่อในระดับอำเภอชั้นนำของจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นถนนติดตลาด โดยจะได้มีการ
ลงสีถนนซึ่งเป็นตั้งของถนนคนเดินใหม่เป็นลายกนกเพ่ือให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ เป็นต้น 
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8. เรื่อง โครงการป้องกันน้ำท่วม 

นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการ
ป้องกันน้ำท่วม โดยในระยะแรกได้งบประมาณมาแล้ว 217 ล้าน ซึ่งไม่น่าเกินต้นเดือนต่อไปหน้าจะได้เริ่ม
ดำเนินการหลายท่านอาจมีความกังวลใจว่าบริษัทที่มารับทำครั้งนี้จะมีปัญหาเหมือนบริษัทที่มาทำเรื่องน้ำเสีย
ไหม โดยบริษัทที่จะมาทำโครงการนี้เป็นบริษัทชั้นนำที่ติด 1 ใน 5 ของประเทศไทยและเป็นบริษัทที่รับผิดชอบ
ทำสะพานพระราม 7 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่เสร็จไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงมีความน่าเชื้อถือสูง แต่อาจมีปัญหา
เรื่องแรงงานบ้างแต่น่าจะแก้ไขได้แล้วจากจำนวนแรงงานพม่าที่เข้ามาไทยมากขึ้นและเริ่มมีแคมป์คนงานมาตั้ง
บ้างแล้ว โดยหลักๆ จากหน้าเทศบาลเมืองบ้านไผ่ไปจนถึงซอยประปา 1 จะเป็นการวางท่อแบบเจาะท่อลอด
เหมือนอุโมงซึ่งในแต่ละช่วงจะมีบ่อเปิด  4 จุด โดยโครงสร้างต่างๆจะเป็นการทำจากข้างนอกแล้วนำมาลงใส่
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จุดต่างๆ ที่กำหนดเพื่อสร้างความรำคาญให้ประชาชนน้อยที่สุด โดยเสาร์นี้จะได้มีการประชุมหารือทาง LINE 
กับทางเจ้าของบริษัทอีกที  

สำหรับการเตรียมการในระยะที่ 2 มีงบอยู่ประมาณ 210 ล้าน หลังได้ประชุมกันแล้วนั้นจะได้มีการ
ปรับปรุงบริเวณที่มีผู้คนอาศัยอยู่แนวริมห้วยซึ่งจะมีการสร้างถนนคอนกรีตขนาด 6 เมตรและในอนาคตก็จะมี
การปรับภูมิทัศน์ไปในตัวพร้อมเพ่ิมเสาไฟไปพร้อมด้วยโดยเฉพาะบริเวณชุมชนหมู่ 1 พัฒนาลงไปถึงบ้านปอบิด 
โดยจะเป็นการสร้างบรรยากาศสำหรับผู้มาดูงานได้มาล่องเรือซึ่งมีปลายทางอยู่ปอบิดเพื่อสร้างเป็นจุดขาย
ให้กับบ้านไผ่ นอกจากนี้หลังทำเสร็จแล้วจะมีฝายกั้นน้ำและทดน้ำพร้อมด้วยโดยมีน้ำเต็มตลอดเวลา ปัญหา
ต่อมาคือจะทำยังไงให้สามารถบำบัดน้ำเสียไปพร้อมกันได้ด้วยซึ่งกำคิดเก่ียวกับเรื่องนี้อยู่ 

อีกปัญหาหนึ่งหลังจากท่ีได้มีการลงไปประชาคมกับทาง อบต.บ้านไผ่ หลังได้มีการคุยกันแล้วพบว่าใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่มีการระบายน้ำดีอยู่แต่ปลายทางที่ ไปแก่งละว้ายังตันอยู่ทำให้สุดท้ายก็จะท่วมอยู่ดี
เพราะน้ำระบายไม่ทัน จึงได้มีการไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านบริเวณดังกล่าว โดยระยะทางตั้งแต่หนองน้ำใส-
แก่งละว้า มีระยะทางรวม 28 กิโลเมตร ซึ่งได้มีการออกแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าในแต่ละระยะจะมีฝาย
ทั้งหมดกี่ตัว โดยมีงบประมาณคือ 1,500 ล้าน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ และในอนาคตแก่งละว้าจะต้องกัก
เก็บน้ำได้มากขึ้นและมีการปรับภูมิทัศน์เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

ในอนาคตหากบ้านไผ่สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้แล้วและไม่มีน้ำท่วมอีกก็จะมีการลงทุนเข้ามาที่บ้าน
ไผ่มากข้ึนโดยเฉพาะคลังน้ำมันทางท่อโดยตอนนี้ก็ได้มีการซ่อมจ่ายเข้ามาเพ่ิมบางแล้วรถน้ำมันจากบริเวณใกล้
เขตของบ้านไผ่ก็จะเข้ามารับน้ำมันจากบ้านไผ่เพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายและช่วยลดอุบัติหตุ 
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 9. เรื่องอ่ืน ๆ 
1. นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ที ่ประชุมทราบเกี ่ยวกับ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุมชนอาจมีความล่าช้าอยู่จากท่ีปีนี้เทศบาลมีสถานะการเงินที่ค้อนข้างฝืดแต่ถ้า
เรียบร้อยแล้วค่าตอบแทนก็จะถูกโอนเข้าบัญชีโดยตรงทันทีซึ่งคาดว่าไม่เกินวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 

2. นายธนาวุฒิ  พาบุ ประธานชุมชนบ้านไผ่พัฒนา ได้สอบถามกับท่ีประชุมเก่ียวกับการซ่อมแซมบ้าน
ที่ได้รับความเสียหายจากพายุเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากมีลูกบ้านได้ฝากสอบถามมาคือ บ้านเลขที่ 25/3 
นางบุญเพ็ง ศรีคัง ว่าจะได้รับความช่วยเหลือไหม เพราะหลังที่เหลือที่ได้รับความเสี ยหายได้รับการช่วยเหลือ
หมดแล้ว  

- นายวรพล  ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตีเมืองบ้านไผ่ ได้ตอบคำถามในเรื่องนี้ว่า รายนี้ไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้เนื่องจากที่ดินตรงนี้เป็นที่เช่าจำเป็นจะต้องให้เจ้าของที่รับรองก่อนถึงเข้าไปซ่อมแซมได้และหลัง
รับรองแล้วก็จำเป็นจะต้องนำเข้าประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนก่อนเพราะต้องใช้เงินอุดหนุนชว่ย
ด้วยจากตัวบ้านมีสภาพทรุดโทรมและเมื่อมีเงินช่วยเหลือมาแล้วเจ้าของที่จะต้องเป็นผู้รับและนำไปมอบให้ผู้
เช่าทีหลัง 

3. นายทองสุข  เหง่าศรี ประธานชุมชนแสงทองประชาสรรค์ ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องเบี้ยยังชี พ
ผู้สูงอายุเนื่องจากมีลูกบ้านมาสอบถามการลงทะเบียนผู้สูงอายุว่า ตนมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่
อยู่แต่หน้าบัญชีธนาคารไม่ได้มีสาขาอยู่ที่บ้านไผ่จะสามารถใช้ลงทะเบียนได้ไหม 
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- นายประจวบ  สารกูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน สังกัดกองสวัสดิการสังคม ได้ตอบคำถามในเรื่องนี้
ว่า สามารถใช้ลงได้ปกติเพราะการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะอิงตามภูมิลำเนาที่มีสิทธิ ในส่วนธนาคาร
สามารถใช้ธนาคารสาขาไหนก็ได้ขอแค่เป็นธนาคารที่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ แต่ถ้าให้แนะนำอยากให้เปิด
เป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทยเพราะเวลาโอนจะโอนผ่านธนาคารกรุงไทยทำให้เกิดความรวดเร็วไม่ต้องโอนข้าม
ธนาคาร 

4. นางสาวสมจิตร์  ปัจจัยคา ประธานชุมชนบ้านไผ่เก่า ได้สอบถามเรื่องบ้านที่โดนพายุพังซึ่งได้รับ
วัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมครบแล้วนั้น ทางเทศบาลจะมีช่างเข้าไปช่วยซ่อมแซมหรือไม่ 

 - นายวรพล  ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตีเมืองบ้านไผ่ ได้ตอบคำถามในเรื่องนี้ว่า สำหรับบ้านหลัง
ไหนที่มีความประสงค์ให้ทางเทศบาลให้เทศบาลช่วยซ่อมแซมให้เนื่องจากไม่สามารถซ่อมแซมเองได้ให้แจ้ง
มายังเทศบาลได้ แต่อาจมีความล่าช้าบ้างในการซ่อมแต่ละหลังเนื่องจากต้องลงโครงสร้างใหม่หมดเลย เช่น 
เสา เป็นต้น 

5. นางพิศมัย  เชิดนอก ประธานชุมชนโนนสวรรค์ ได้แจ้งปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมขังบริเวณอุโมงค์ทาง
ลอดทางรถไฟบริเวณชุมชนโนนสวรรค์และจัดสรรและอยากให้ทางเทศบาลได้ช่วยเข้าไปแก้ปัญหาดังกล่าว 

- นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ทราบในเรื่องนี้ว่าปัญหานี ้ว่า
อุโมงค์ทางลอดทางรถไฟคุ้มจัดสรร-โนนสวรรค์ ซึ่งทางการรถไฟมีการออกแบบที่คลาดเคลื่อนทำให้ช่องลอด
อุโมงค์อยู่ที่ต่ำและไม่มีที่ระบายน้ำ ซึ่งจะมอบให้ทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปสูบน้ำออกให้ 

6. นายสุนิตย์  จินดา ประธานชุมชนปอบิด ได้แจ้งปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชนซึ่งมีเยอะและได้
เห็นแล้วว่ามีการซื้อขายกันที่ไหนในชุมชนแต่ไม่มีใครกล้าไปจับเพราะกลัวจะถูกเอาเรื่องภายหลังจึงอยาก
สอบถามว่ามีช่องไหนสามารถทางแก้ไขปัญหานี้ได้บ้าง 

- นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขในเรื่องนี้ว่าให้
โทรแจ้งมายังทางเทศบาลได้เลยและทางเทศบาลจะส่งต่อไปงานป้องกันฯ ฝ่ายปกครองและที่เกี่ยวข้องให้
ทราบ โดยให้แจ้งชื่อ-สกุลพร้อมบ้านเลขที่ของผู้เสพหรือผู้ขายมาด้วย 

- นายวรพล  ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้เพ่ิมเติมว่าหลังจากที่ได้มี
การคุยกับนายอำเภอแล้ว ตอนนี้บ้านหลังไหนที่ตองการให้คนเข้าไปบำบัดยาเสพติดให้ติดต่อฝ่ายปกครองของ
อำเภอได้เลยเพ่ือส่งเข้าศูนย์บำบัดแต่เรื่องอาหารการกินทางบ้านต้องเป็นคนส่งให้เอง 

7. นายสุเวช  รอบรู้ ประธานชุมชนบ้านข่าพัฒนา ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าอยากให้การประชุมหลังจาก
นี้ให้ประธานชุมชนและประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีได้ประชุมพร้อมกันให้เสร็จในเวลาเดียวกันเลยเพราะ
เวลาประชุมของแต่ละชุมชนทั้ง 2 ก็จะได้มาคุยปรึกษาหารือร่วมกันอยู่ดี 

- นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้รับเรื่องที่เสนอไว้และจะนำไปเสนอต่อ
เพ่ือสอบถามความเห็นกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีที่จะประชุมช่วงบ่ายวันนี้ว่าเห็นด้วยหรือไม่  

8. นายอนุชา  พุทธศรี ประธานชุมชนแก้วทรานี ได้สอบถามทางปลัดเทศบาลว่าเรื่องที่บอกว่าการ
ประชุมของคณะกรรมการชุมชนที่ต้องมีการประชุมจริงนั้น จะรู้ได้อย่างไรว่าชุมชนชนไหนประชุมจริงหรือไม่
จริง 
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- นายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ตอบคำถามเรื่องนี้ว่าเป็นเพียงการเตือน
และยกตัวอย่างประกอบเท่านั้นเพราะถ้าไม่ประชุมจริงก็จะมีบทลงโทษทางกฎหมายตามมากับทางชุมชนที่ทำ
ผิด ส่วนสำหรับชุมชนไหนที่ประชุมจริงอยู่แล้วก็ไม่ต้องมีความกังวลในเรื่องนี้  

9. นายบัญชา  เศรษฐภักดี ประธานชุมชนเจนจบทิศ ได้แจ้งปัญหาเกี่ยวกับชมรมผุ้สูงอายุเนื่องจาก
ทางสมาชิกได้แจ้งมาว่าบางชุมชนไม่มีผู้ไปเก็บเงินค่าฌาปนกิจศพ ซึ่งไม่รู้ว่าปัญหาเกิดจากตรงไหนจึงอยากให้
ทางเทศบาลได้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพราะมีคนเสนอไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข 

- นายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ตอบคำถามเรื่องนี้ว่าเรื่องชมรมนี้เป็นการ
บริหารจัดการกันเองของชุมชน เทศบาลไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในส่วนนี้ สำหรับเรื่องฌาปนกิจศพนั้นมีการจัดการ 
2 แบบ คือ แบบทางการและไม่เป็นทางการ แบบทางการคือ สมาคม ซึ่งต้องมีการจัดตั้งตาม พ.ร.บ. ซึ่งต้องมี
การเชิญนายทะเบียนท้องที่หรือนายกเทศมนตรีไปร่วมประชุมทุกปี กรณีเจ้าหน้าที่เกิดการทุจริตหรือทำผิด
วัตถุประสงค์นายทะเบียนท้องที่สามารถเข้าแจ้งความได้ เป็นต้น ส่วนชมรมนั้นเป็นแบบไม่เป็นทางการซึ่งเกิด
มาจากการตกลงร่วมกันซึ่งจะมีปัญหาคือคณะกรรมการไม่มีการประชุมซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายอย่าง ทำให้มี
ความสุ่มเสี่ยงมากกว่า และชมรมผู้สูงอายุนี้ก็ไม่มีประวัติว่าได้รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลด้วย 

- นายธนดล  กิตติวิจารณ์ ประธานขุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ได้แสดงชี้แจงเพ่ิมเติมในเรื่องว่าเนื่องจากที่ตั้ง 
ของชมรมนั้นอยู่ในเทศบาลทำให้หลายชุมชนเข้าใจผิดว่าเป็นของเทศบาล สมาชิกชมรมในปัจจุบันเองก็เข้าใจ
ผิดว่าเป็นของเทศบาลเช่นกัน และยังรู้มาว่ามีคนเก็บเงินที่ได้นำเงินไปใช่เองไม่ส่งเข้าชมรมด้วยแต่ปัญหานี้ก็
เป็นเรื่องของชมรมเองว่าจะบริหารจัดการอย่างไร 

- นายวรพล  ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตีเมืองบ้านไผ่ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าเทศบาลเป็นเพียง
ผู้สนับสนุนการงบประมาณของชมรมที่ได้มีการรวมตัวครบเวลาที่กำหนดและเรียกให้ชมรมมาประชุมหรือหา
สถานที่ให้ชมรมได้มีการพูดคุยกันเองเท่านั้น สำหรับกฎกติกาหรือการบริหารจัดการในชมรมต่างๆนั้นเทศบาล
ไม่สามารถเข้าไปยุ่งได ้

- นายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้กล่าวสรุปในเรื่องนี้ว่า ขอให้ทางสมาชิก
ชมรมทำหนังสือแจ้งมาทางเทศบาลและกองสวัสดิการมีหน้าที่แจ้งไป  พมจ. โดยในเบื้องต้นวันนี้จะประสาน
กับ พมจ. ก่อนเพื ่อขอระเบียบที่ถูกต้องและศึกษาก่อน หลังจากสมาชิกชมรมส่งคำร้องมาแล้วทางกอง
สวัสดิการก็จะได้แจ้งให้ทาง พมจ. มาดำเนินการเนื่องจากกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับชมรมนี้ไม่ได้อยู่ในข้อ
กฎหมายของทางเทศบาลที่จะดำเนินการได้แต่ทางเทศบาลจะช่วยประสานทาง พมจ. มาดำเนินการให้ 

 
 
 

                                                                            (นายประจวบ  สารกูล) 
                                                                           หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 

                                                               ผู้สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน 
                                                                                      เดือนพฤษภาคม  2567 
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ภาพถ่ายการดำเนินงานโครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

วันพฤษภาคมที่  16  พฤษภาคม  2567  เวลา 08.30 น. 
ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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                 (นายประจวบ  สารกูล)    
                                   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
                                                            ผู้สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน 
                                                                                   เดือนพฤษภาคม  2567 

                  


